

**กรมตรวจบัญชีสหกรณ์**  
**ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)**  
**โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาด้าทำการอิเล็กทรอนิกส์**  
**สำหรับการประเมินความเสี่ยง**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

---

**๑. หลักการและเหตุผล**

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้นำระบบกระดาด้าทำการอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการควบคุมคุณภาพ โดยใช้ระบบกระดาด้าทำการอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นเครื่องมือให้กับผู้สอบบัญชีในการจัดทำแนวการสอบบัญชี กำหนดวิธีการตรวจสอบ บันทึกผลจากการตรวจสอบ จัดเก็บหลักฐานการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ ทำให้ผู้สอบบัญชีสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ระบบการจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบมีเสถียรภาพใช้ในการอ้างอิงได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยระบบกระดาด้าทำการอิเล็กทรอนิกส์จะควบคุมการส่งผ่านข้อมูลการตรวจสอบแบบไร้รอยต่อในงานตรวจสอบทุกระดับของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค จนถึงระดับกรม (แบบ Client – Server) ทำให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลเดียวกัน ดังนั้น ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยระบบกระดาด้าทำการอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถบริหารงานตรวจสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบจนถึงการติดตามความก้าวหน้างานตรวจสอบ การจัดการกับประเด็นข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะจากผู้ควบคุมและผู้กำกับดูแลงานตรวจสอบบัญชี แต่เพื่อให้การใช้ระบบกระดาด้าทำการอิเล็กทรอนิกส์เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการประเมินความเสี่ยง (Team Risk) ในการตรวจสอบบัญชี

การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาด้าทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประเมินความเสี่ยง (Team Risk) ในการตรวจสอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่าการตรวจสอบมีความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ โดยประเมินสหกรณ์ที่มีความเสี่ยงที่อาจทำให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินนั้นผิดไปจากข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจจะรวมถึงข้อผิดพลาดและทุจริตควบคู่กันไปด้วย การที่ผู้สอบบัญชีจะทราบว่าสหกรณ์มีความเสี่ยงในเรื่องใด ผู้สอบบัญชีควรมีการประเมินสหกรณ์และสภาพแวดล้อมการควบคุมของสหกรณ์ ซึ่งอาจจะได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสหกรณ์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินหรือรายงานการตรวจสอบสหกรณ์ในปีก่อน

ระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีด้วยกระดาด้าทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประเมินความเสี่ยง (Team Risk) เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโอกาสและผลกระทบต่อสหกรณ์ในแต่ละเรื่องของการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งทำให้ผู้สอบบัญชีสามารถกำหนดแผนการตรวจสอบตามแนวความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งการวางแผนการตรวจสอบสหกรณ์จะสามารถนำไปเชื่อมโยงกับแนวทางการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ในรายละเอียดเพื่อกำหนดขอบเขตและวิธีการตรวจสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินสามารถ